



เมือง ไทยมัก มีเรื่องราวแปลก ๆ ให้คนทั่วไปได้พบเห็น และเซอร์ไพรส์ต่อผู้ตลอด อย่างกรณีมีข่าวควา ๆ เรื่องแต่งตั้งโยกย้าย หรือการสับเปลี่ยนเก้าอี้ของบุคลากรในหลายหน่วยงาน

เวลาที่มีความล่าช้าเกิดขึ้น คนทั่วไปมักสันนิษฐานและเชื่อว่า ปัญหาเกิดจากรัฐมนตรี หรือ “ข้าราชการระดับบึ้ก” มีงาน หวังดีง เกมเพื่อหวังให้มีคนวิ่งเข้าหา หรือที่เลวร้ายที่สุดคือ **ตัวเลขที่ใช้ในการวิ่งเต้นและซื้อขายเก้าอี้ยังไม่ลงตัว** ผู้มีอำนาจไม่พอใจกับส่วนแบ่งที่ได้รับ

แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นใน “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” กลับกลายเป็นตรงกันข้าม เพราะบรรดาข้าราชการหลายคนต่างยืนยันและนอนยันว่า “นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี” รรม. ทรัพยากรธรรมชาติและฯ คนปัจจุบัน **ไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์** หรือถามของกำนัลในช่วงที่มีการโยกย้ายข้าราชการ แต่ บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายกลับทำตลอดด้วยความล่าช้า

หลายคนอยากตั้งคำถามว่า **ทำไมจึงเกิดเรื่องเช่นนี้ได้** คำตอบคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและฯ ถูกยกให้เป็นหน่วยงานระดับเกรด เอ เคยตกอยู่ในความดูแลของนักการเมืองและอดีตข้าราชการระดับบึ้ก ที่วางฐานะอำนาจไว้ ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐหลายคนยอมสวามิภักดิ์ คอยนำเงินทองหรือช่วยในรูปแบบต่าง ๆ มากอบรรณาการ จนสามารถนำเงินดังกล่าวไปหล่อเลี้ยง ส.ส. ในก๊วนได้

ที่สำคัญคือ หลายหน่วยงานซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและฯ มีสถานที่ท่องเที่ยวและบ้านพัก ที่สร้างมาและสร้างรายได้ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เคยมีการทำข้อตกลงกับกรมบัญชีกลางไว้ว่า **รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการในรูปแบบต่าง ๆ จะแบ่งกันคนละครึ่ง** ส่วนหนึ่งนำรายได้รัฐ ส่วนหนึ่งหน่วยงานที่จัดเก็บรายได้ นำไปเป็นรายได้ของตัวเอง เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการในรูปแบบต่าง ๆ

อย่าลืมว่า บ้านเรานักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ เป็นจำนวนมาก รายได้ที่เกิดจากบ้านพักหรือค่าธรรมเนียมในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและฯ ดูแลอยู่ จึงมีมากพอสมควร จนมีเสียงร่ำลือกันว่า นอกจากรัฐมนตรีบางคนก็นำเงินส่วนนี้ ไปใช้หล่อเลี้ยงนักการเมืองในชุมุ่ ข้าราชการระดับสูงบางคนก็เกษียณอายุราชการ ก็ยังมีทุนรอนที่แอบเก็บไว้นำไปใช้ได้นับร้อยล้านบาท **เรียกว่าอยู่ได้แบบสบาย ๆ ตลอดชาติ**

ดังนั้นเมื่อมีผลประโยชน์เกิดขึ้น จึงไม่แปลกที่จะมีขบวนการ พยายามยื้อยุดจุดดึง ไม่ให้นายวิเชษฐ์ ยึดความถูกต้องและใช้**รัฐธรรมนูญ** มาเป็นหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับอธิบดี จนกลายเป็นความล่าช้าและมีผลกระทบกับบริหารราชการ ทำให้ “นายนิพนธ์ โชติบาล” รักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ ใช้อำนาจโยกย้ายข้าราชการในสังกัดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา จนถูกวิจารณ์เรื่องความเหมาะสม

จากนั้นก็ตั้งคำถามว่า รรม. ทรัพยากรธรรมชาติและฯ **จะต่อสู้กับความไม่ถูกต้องได้หรือไม่** เพราะด้วยอายุการทำงานอาจมีอุปสรรค เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการถือครองหุ้นเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ แต่กรณีนี้ถ้าหากต้องพ้นสภาพการเป็นรัฐมนตรีแล้ว กลับไปแก้ปัญหาคณะบุคคลให้เรียบร้อย สามารถกลับมารับตำแหน่งใน กรม. ได้แบบไร้ปัญหา

ซึ่งก็ยังได้รับการสนับสนุนจาก “นายใหญ่” และ “นายหญิง” ให้กลับมาทำในสิ่งถูกต้อง เว้นแต่จะมีนักการเมืองในพรรคเพื่อไทย จ้องเสียบไล่แทงข้างหลัง **เพื่อหวังเข้ามารับตำแหน่งแทน**

เพราะนโยบาย ที่นายวิเชษฐ์ ได้มอบให้ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรฯ ระบุว่า จะทำงานใน 4 แนวทาง คือ 1. **Quick clear & clean** หรือ รวดเร็ว โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ ทั้งงานวิชาการและงบประมาณ 2. จะบริหารจัดการทรัพยากรภายในประเทศให้เกิดความสมดุล 3. จะร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องของทรัพยากรฯ และ 4. การเตรียมรับมือภัยพิบัติ ถือว่าน่าสนใจ หากได้รับการผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริง

หรือประเทศไทย จะมีความชั่วร้าย คอยตามรังควานอยู่ตลอด คนคืออยู่ได้ไม่นาน แต่ คนที่คอยจ้องผลาญงบประมาณคอยหาประโยชน์ พวกนี้ตายช้าอยู่ได้นาน เพราะเป็นประเภทหน้าด้านและไร้ยางอาย.

“เขื่อนขันธ์”